

สรุปผลการประชุม  
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
ครั้งที่ ๗๒  
วันอังคาร ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในหมวด ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๒ องค์การอิสระ หมวด ๑๓ องค์การอัยการ หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น และหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เป็นรายมาตราตามลำดับต่อการประชุมครั้งก่อน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญโดยกำหนดองค์กรที่จะรับผิดชอบยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแทนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ซึ่งไม่อาจใช้สิทธิร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้

๒. ปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยองค์กรอิสระให้องค์กรอิสระต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในกรณีที่องค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายและอยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระอื่นแล้ว ให้แจ้งให้องค์กรอิสระนั้นทราบเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

๓. ปรับปรุงคุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการการเลือกตั้งที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการเลือกตั้งนั้นจะต้องเป็นผู้ทำงานหรือเคยทำงานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนด

๔. ปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยองค์การอัยการให้พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม และกำหนดให้การบริหารงานบุคคลขององค์การอัยการจะต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งไม่เป็นพนักงานอัยการและผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาศักดิ์ที่ได้รับเลือกจากพนักงานอัยการ พร้อมทั้งกำหนดให้มีมาตรการป้องกันมิให้พนักงานอัยการกระทำการใดอันอาจทำให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ด้วย

๕. ปรับปรุงร่างบทบัญญัติว่าด้วยที่มาของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในทำนองเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พร้อมทั้งปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๖. ปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยการการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดให้การลงคะแนนให้ความเห็นชอบในวาระที่หนึ่งจะต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามที่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภานั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าสิบคนจะต้องลงคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคด้วย และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการปรองดอง

---

นางสาวดวงจิตร์ ก่อเจริญวัฒน์  
วิทยากรเชี่ยวชาญ  
ผู้สรุปผลการประชุม  
นายธนวัฒน์ สังข์ทอง  
เลขานุการกรรมการ คนที่สอง  
ผู้ตรวจทาน